



Oslo kommune

# โรงเรียนอนุบาลในออสโล

โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานการศึกษาในเวลากลางวันที่เหมาะสำหรับเด็กวัย 0-6 ปี โรงเรียนอนุบาลเป็นส่วนแรกของระบบการศึกษาและเป็นส่วนที่สำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับเด็กก่อนที่จะเริ่มเข้าโรงเรียน

ในโรงเรียนอนุบาลเด็กจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่ เด็กจะได้เล่นและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในขณะที่เด็กคนอื่นๆก็ได้รับรู้ภาษาออร์เวย์ไปด้วย

เวลาเปิดทำการของโรงเรียนอนุบาลคือ เวลา 07.30 – 17.00 น.

**เด็กสามารถเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลได้เมื่อใด?**

มีโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งที่รับเด็ก 10 เดือน หรือเด็กโตกว่านั้น ถ้าท่านต้องการสถานที่สำหรับเด็กเล็ก ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนอนุบาล คริสต์เดนม อินเตอร์ คุย์คูเรย์ อาร์เบตท์ (Kristent Interkulturelt Arbeid) หรือ เกียช (KIA) ในใจกลางของเมืองออสโล ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่นั่นเขาสามารถรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน

**ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล?**

ค่าใช้จ่ายที่สูงสุดก็คือ 2730 โครนต่อเดือนสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล แต่ถ้าหากท่านมีรายได้ต่ำหรือมีบุตรหลายคนในโรงเรียนอนุบาลท่านก็จะได้รับในราคาที่ลดลง และบางท่านก็สามารถได้รับสิทธิเข้าโรงเรียนอนุบาลฟรีได้ในเว็บไซต์ของทางเทศบาลท่านสามารถเข้าไปดูราคาได้ตามที่ท่านต้องการ โดยเข้าไปที่: [www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling](http://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling)

ในโรงเรียนอนุบาล เกียช (KIA) นั้นอัตราค่าใช้จ่ายของท่านจะคำนวณจากเวลาที่ท่านนั่งเก้าอี้

**การสมัครเข้าโรงเรียนอนุบาล**

กำหนดหมดเขตรับการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลคือวันที่ 1 มีนาคม ท่านต้องสมัครก่อนวันที่หมดเขตกำหนด และ ถ้าบุตรของท่านมีอายุ 1 ปีหรือมากกว่านั้นในเดือนพฤศจิกายน ในปีเดียวกัน

ท่านก็สามารถให้บุตรเข้าเริ่มเรียนในระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน แต่ถ้าใบสมัครเลขเขตกำหนดเวลาไปแล้ว ท่านก็ยังสมัครส่งใบสมัครเข้าไปได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าจะได้รับข้อเสนอ

สำหรับโรงเรียนอนุบาล เกียช (KIA) นั้น ท่านสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปที่โรงเรียนอนุบาล ได้ตลอดปี

ในเว็บไซต์ของทางเทศบาล ท่านก็จะได้เห็นภาพรวมของโรงเรียนอนุบาล และที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเหล่านั้น พร้อมทั้งข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลที่แตกต่างกันไปรวมถึงเวลาเปิดทำการ และอายุของเด็กที่สามารถเข้าไปในแต่ละโรงเรียนอนุบาลด้วย

[www.oslo.kommune.no/barnehage](http://www.oslo.kommune.no/barnehage)

ท่านต้องการค้นหาเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล

ถ้าต้องการความช่วยเหลือท่านก็สามารถติดต่อสำนักงานบริการในเขตพื้นที่ของท่านได้

